

Tiền Hải

Cải tạo ao, đảm bảo đảm nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè



Các hộ dân huyện Tiền Hải tập trung cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản chuẩn bị thả giống vụ xuân hè.

Hiện nay, các hộ dân nuôi trồng thủy sản ở huyện Tiền Hải đã và đang tập trung cải tạo ao, đầm, chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè trong khung thời vụ tốt nhất.

Cũng như các hộ nuôi thủy sản trong huyện, những ngày qua, ông Trần Xuân Biên, xã Nam Phú tích cực cải tạo ao, đầm, chuẩn bị đầy đủ vật tư cho vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè, phấn đấu giành thắng

lợi cao. Ông Biên cho biết: Gia đình tôi cũng như các hộ trong xã những ngày qua đã chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào vụ nuôi thả mới. Trong đó, đã tập trung cải tạo ao, đầm như: rắc vôi bột diệt tạp khuẩn,

kiểm tra hệ thống máy móc, đường dây tải điện. Trong nuôi trồng thủy sản, yếu tố vệ sinh môi trường ao, đầm rất quan trọng để các loài tôm, cua, cá có môi trường sống sạch, không phát sinh dịch bệnh. Hiện việc cải tạo ao nuôi của gia đình tôi cơ bản đã hoàn tất để chuẩn bị cho thả 1ha nuôi tôm, cá vụ mới.

Ông Phạm Văn Quang, xã Nam Thịnh cho biết: Việc cải tạo ao, đầm rất quan trọng. Để thành công trong nuôi tôm trước hết phải xử lý môi trường ao nuôi theo đúng quy trình, gia cố bờ bao, tránh rò rỉ nước, bảo đảm độ pH môi trường ao nuôi. Ngoài ra, trong nuôi tôm cần phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, có biện pháp xử lý kịp thời khi mầm bệnh mới phát sinh tại môi trường ao nuôi. Hệ thống hạ tầng ao nuôi năm nay của gia đình đã chuẩn bị rất tốt, phấn đấu giành thắng lợi vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè năm nay Tiền Hải có khoảng 5.094ha. Để bảo đảm vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè giành thắng lợi, Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương có diện tích nuôi thủy sản tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân cải tạo, phơi ao, tu sửa các bờ kè, hệ thống dẫn nước, tạo môi trường ao nuôi sạch. Ao phải được tháo cạn nước, dọn sạch rong rêu, cỏ xung quanh ao, vét lớp bùn đáy ao, lấy nước vào ngâm rửa ao nhiều lần để loại bỏ mầm bệnh; khi lấy nước vào ao cần lọc qua lưới ngăn không cho cá tạp theo vào ao... Bồi sau mỗi vụ nuôi, do quá trình chăm sóc lượng thức ăn dư thừa, chất thải và mầm bệnh lắng đọng tích tụ dưới đáy và bờ ao sẽ làm ô nhiễm môi trường ao nuôi gây bệnh cho thủy sản, nếu không cải tạo, xử lý ao nuôi sẽ dẫn đến thiệt hại lớn cho người nuôi. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã cử cán bộ tới các vùng nuôi thủy sản hướng dẫn các hộ dân phương pháp xử lý ao nuôi, khuyến cáo nông dân sau khi cải tạo ao, đầm cần chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn con giống bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ mật độ thả nuôi bảo đảm hợp lý tại

các vùng nuôi trên địa bàn đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn. Các cơ sở sản xuất giống chuẩn bị các điều kiện để cung ứng con giống bảo đảm chất lượng cho nhân dân nuôi thả. Ngoài ra, công tác tập huấn, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản cho bà con nông dân cũng đang được triển khai. Bà con nông dân cần thực hiện tốt lịch thời vụ thả giống, quy trình kỹ thuật nuôi, phòng tránh một số bệnh gây hại. Đồng thời, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình VietGAP để mang lại giá trị cao. Tiền Hải cũng phối hợp với ngành chuyên môn cấp trên kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc, hóa chất về lĩnh vực nuôi thủy sản, yêu cầu các hộ kinh doanh bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, không bán các loại hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản. Nâng cao nhận thức, hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt các quy định ban hành trong nuôi trồng thủy sản, quy định về phòng, chống dịch bệnh thủy sản; giám sát chặt chẽ quá trình xử lý hóa chất khi phát sinh dịch bệnh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nuôi trong việc thực hiện tốt an toàn vệ sinh thú y thủy sản.

MẠNH THẮNG

Một số lưu ý chăm sóc lúa sau những ngày rét khô

Do hiện tượng tháo kiệt nước trong mấy ngày vừa qua kết hợp với điều kiện trời rét, khô hanh, có nắng làm cho ruộng nhanh mất nước, một số ruộng đang có hiện tượng khô nê... đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt là lúa gieo thẳng; vì vậy, để lúa nhanh phục hồi, bà con cần lưu ý một số vấn đề như sau:

*** Đối với lúa gieo thẳng:**

- Trên diện tích gieo thẳng đã lên mũi chông cần bảo đảm đủ ẩm, đến khi cây được 2,5 - 3 lá đưa nước vào, giữ mực nước nông 2 - 3cm và khi nhiệt độ ngoài trời >15°C mới tiến hành bón nhử 3 - 5kg NPK chuyên thức cho lúa hoặc 2 - 3kg đạm urê/sào kết hợp tưới dặm. Khi đưa nước vào ruộng cần chú ý đối tượng ốc bươu vàng gây hại.

- Những diện tích bị khô kiệt, đặc biệt trên diện tích chưa đủ 2 lá, nếu trời tiếp tục rét khô như hiện nay cây sẽ không phục hồi được, có thể sẽ bị chết trong một vài ngày tới, cần khẩn trương đưa nước láng chần để bảo đảm đủ ẩm cho cây.

- Đối với diện tích cây bị cần, lá không vươn, hơi trắng đầu lá, nhổ lên thấy rễ đen, bà con cần phun chế phẩm hỗ trợ kích thích ra rễ như Penac P, siêu lân..., khi cây phục hồi và đạt trên 2,5 lá thì chăm sóc như bình thường.



*** Đối với diện tích lúa đã cấy:**

Cần giữ mực nước nông 2 - 3cm để giữ ẩm gốc lúa, giúp cây nhanh phục hồi.

Khi nhiệt độ >15°C, cây bén rễ hồi xanh, tranh thủ bón phân thúc ngay và dặm tía bảo đảm mật độ.

Lưu ý đối với công tác gieo cấy:

Tranh thủ thời tiết đang ấm, nhiệt độ >15°C khẩn trương kết thúc gieo cấy càng sớm càng tốt để bảo đảm thời vụ.

- Tiếp tục bảo vệ mạ dự phòng để dặm tía khi lúa bị chết, mất khoảng.

- Đối với diện tích mạ: Hiện nay ban ngày có nắng, bà con cần mở dần 2 đầu nilon để cây quen với môi trường bên ngoài trước khi đưa ra ruộng cấy; luôn giữ đủ ẩm cho mạ nên cấy.



Tốt nhất là phun chế phẩm Penac P, siêu lân... cho cây trước khi đưa mạ cấy ra ruộng.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

Đưa nghề về cho phụ nữ nông thôn



Chị Nguyễn Thị Sen, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) kiểm tra hàng trước khi xuất cho các công ty.

“Nghề may khăn gia công, tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng người thợ may cũng phải khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng và thẩm mỹ. Đây là nghề rất phù hợp cho phụ nữ nông thôn, vừa chăm sóc gia đình

vừa có việc làm ổn định, tăng thu nhập gia đình, do đó tôi mong muốn sẽ giúp được nhiều chị em có việc làm” - đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Sen, thôn Vũ Đông, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà), chủ một cơ sở may gia công điển hình của xã.

Từng tham gia làm công nhân tại một số công ty lớn nên chị Sen có sẵn kinh nghiệm. Nhận thấy hầu hết chị em trong xã ngoài làm ruộng chưa có việc làm thêm lúc nông nhàn để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, chị đã bàn với chồng liên kết với công ty và mở xưởng may gia

công khăn để nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động trong xã.

Thời gian đầu gặp không ít khó khăn do kinh nghiệm kinh doanh chưa có, công nhân mới tuyển tay nghề yếu, thiếu vốn đầu tư... Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sai đâu sửa đấy để cho ra những sản phẩm đạt yêu cầu. Từ những lô hàng bị lỗi, kém chất lượng, đến nay sản phẩm đều bảo đảm về mẫu mã, chất lượng, có nhiều đơn đặt hàng hơn. Sau một thời gian kỹ được nhiều hợp đồng với số lượng sản phẩm lớn, chị tiếp tục mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc, tuyển thêm lao động. Chị Sen cho biết: Cái khó nhất ban đầu là vốn, trong khi đó cơ sở vật chất cho xưởng không thể thiếu. Một chiếc máy đời khi chỉ dùng riêng cho một công đoạn, ở một đơn hàng nhất định, giá vài chục triệu đồng cũng phải mua. Rồi có những thời điểm khăn không xuất được, tôi phải chạy vạy khắp nơi để trả lương cho công nhân đúng

hẹn. Vượt qua “vạn sự khởi đầu nan” cho quá trình khởi nghiệp, hiện nay xưởng của tôi mỗi ngày xuất 5.000 - 7.000 chiếc khăn, doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng.

Hiện xưởng của chị Sen đang tạo việc làm cho hàng chục lao động trực tiếp và nhiều lao động gián tiếp với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Do thu nhập không cao song phù hợp với chị em, nhất là những chị em quá tuổi lao động. Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Hợp Đoàn, xã Hồng Lĩnh cho biết: Công việc không quá vất vả, mức thu nhập ổn định, lại được đi làm gần nhà, có thêm thời gian chăm sóc gia đình nên chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài. Chị Sen luôn bảo đảm quyền lợi đầy đủ cho mỗi lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi tham gia sản xuất tại xưởng, nhận hàng về nhà làm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Sen còn là thành viên tích cực trong các hoạt động của chi hội phụ nữ thôn, tuyên truyền, vận động chị em trong xưởng thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây

dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương. Năm 2021, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lĩnh và UBND huyện Hưng Hà khen thưởng. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lĩnh cho biết: Chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm theo mô hình “ly nông bất ly hương” là cách làm hiệu quả trong tạo việc làm cho lao động nông thôn. Trong đó, cơ sở may khăn gia công của chị Nguyễn Thị Sen đã góp phần giúp nhiều phụ nữ có đời sống ổn định mà không phải xa quê. Đây là mô hình điển hình của xã nên trong thời gian tới chúng tôi sẽ tạo cơ hội để cơ sở của chị Sen tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất nhằm hỗ trợ, tạo thêm nhiều việc làm cho phụ nữ nông thôn.

Những thành quả đạt được hôm nay của chị Sen thật đáng trân trọng, đã góp phần toả sáng hình ảnh đẹp của người phụ nữ, xứng đáng là tấm gương để chị em phụ nữ học tập và noi theo.

THANH THỦY

Tân Bình (thành phố Thái Bình) là xã ngoại thành đang có tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, xã phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý gây ra. Để giải quyết tình trạng này, năm 2021, Tân Bình triển khai chuyển đổi hình thức thu gom rác thải sinh hoạt và xóa bỏ 2 bể chứa rác trung chuyển trên địa bàn. Sau 1 năm thực hiện, đến nay đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong hành trình xây dựng xã thành phường.

TÂN BÌNH

Hiệu quả chuyển đổi hình thức thu gom rác thải

rác thải xây dựng nên rác thải tại 2 bể chứa không được xử lý kịp thời, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân xung quanh và mỹ quan chung. Với hình thức mới, sau khi xóa bỏ các bể rác tập trung, các hộ dân tự phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình, tổ thu gom rác thôn đi thu gom mỗi ngày 1 lần theo thời gian quy định và vận chuyển về vị trí tập kết của từng thôn, sau đó xe chở rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình vận chuyển đến nơi xử lý rác ngay trong ngày, chấm dứt tình trạng rác tồn đọng lâu

ngày gây ô nhiễm. Ông Hoàng Hoa Cương, công chức địa chính xã Tân Bình cho biết: Khi mới chuyển sang hình thức thu gom rác hàng ngày, địa phương thử nghiệm trong 1 tháng đầu cứ 2 ngày thu một lần, sau đó tổ chức thu gom rác hàng ngày. Trên nền tảng này, ý thức của một số người dân trong công tác bảo vệ môi trường chưa cao, còn vứt rác bừa bãi thì đến nay, môi trường ở địa bàn xã được cải thiện rõ rệt, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi trong các khu dân cư, người dân mang rác để đúng giờ, đúng nơi quy định.

Hiện xã có 5 tổ thu gom rác ở 5 thôn với 10 thành viên. Kinh phí chi trả cho tổ thu gom rác chủ yếu do nhân dân đóng góp; UBND xã trang bị cho mỗi tổ 4 xe chở rác, phương tiện bảo hộ lao động, đồng thời hỗ trợ 100.000 đồng/người/tháng, bảo hiểm y tế. Để triển khai phương án xóa bỏ 2 bể chứa rác cũ, đặc biệt là từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng để nhắc nhở người dân không đổ trộm rác, xử phạt hành chính những trường hợp cố tình vi phạm. Sau 1 tháng thực hiện quyết liệt, tình trạng đổ trộm rác không còn, 2 bể chứa rác được xóa bỏ triệt để. Người dân đã thay đổi thói quen cũ và rất phấn khởi với những đổi thay tích cực. Bà Vũ Thị Thanh, thôn Trường Mai chia sẻ: Từ khi chuyển sang mô hình thu gom rác mới, chúng tôi thấy rất hiệu quả. Rác được tổ thu gom thu trong ngày, vận chuyển đến điểm tập kết, xe của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình vận chuyển đi xử lý luôn nên môi trường luôn sạch sẽ, rác không còn ứ đọng đến hôm sau.

Bình cho biết: Hiệu quả của việc chuyển đổi hình thức thu gom rác không chỉ nằm ở việc xây dựng được hệ thống quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện của xã, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường mà còn giúp người dân nhận thấy lợi ích thiết thực mà hình thức thu gom rác mới mang lại, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã phát sinh khoảng 30 - 40 tấn/tháng. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải hiện đạt khoảng 85%. Trên địa bàn còn các khu đất lú không trên các trục

đường, các khu đất nông nghiệp không canh tác nên xảy ra tình trạng đổ trộm rác, chủ yếu là rác thải xây dựng. UBND xã tiếp tục duy trì canh coi, ngăn chặn, đồng thời tổ chức thu gom triệt để nhằm bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp.

MINH NGUYỄN



Rác thải được thu gom và đưa về khu xử lý rác tập trung của thành phố xử lý trong ngày.